



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
ทั่วไปเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ
เท่าที่ผู้รับสมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป

๑.๑ กองการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวอภิญญา พลศรีราช	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป ๆ หรือ
คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.ท. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มี
สิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันเวลา
ราชการ หากปรากฏสิทธิเข้าสอบ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
คัดเลือกฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ประธานคณะกรรมการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลฯ